



**TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE**  
**GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM**  
*Vietnamese Martyrs Parish of The Archdiocese of Seattle*  
6841 S. 180<sup>th</sup> St, Tukwila, WA 98188  
Website: [www.vmpwa.org](http://www.vmpwa.org)

## **Thánh lễ chúc thọ các vị Cao Niên trong Giáo xứ Xuân Kỷ Hợi.**



Tukwila. Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào những ngày đầu tháng 02 năm 2019, lại là những ngày tuyết trắng phủ đầy xứ cao nguyên tình xanh với thời gian kéo dài gần 2 tuần lễ. Các khu phố khắp tiểu bang Washington phủ kín tuyết trắng có nơi lên đến gần 2 feet. Tin tức nghiên cứu về thời tiết cho biết đây là trận bão tuyết lớn nhất chưa từng có tại Tiểu Bang Washington trong vòng 70 năm qua.

### **[Xem Hình](#)**

Hôm nay, Chúa nhật ngày 17 tháng 02 năm 2019, thời tiết của xứ cao nguyên tình xanh đã trở lại yên ổn với ánh mặt trời dịu mát, nhiệt độ trên dưới 45 độ F nên cũng tương đối khá dễ chịu. Sáng Chúa Nhật đẹp trời này, giáo xứ hân hoan chào đón các vị cao niên tuổi từ 70 trở lên trong thánh lễ tạ ơn mừng tuổi thọ các vị được cử hành vào lúc 11 giờ 30. Mừng tuổi thọ các vị cao niên trong giáo xứ là thông lệ hằng năm được cử hành sau ngày Tết Nguyên Đán để các thế hệ trẻ tỏ lòng biết ơn các bậc ông bà cha mẹ đã có công xây dựng cộng đoàn đức tin Công Giáo Việt Nam nơi đây kể từ ngày người Việt đến định cư tại Seattle và các vùng phụ cận.

Vào khoảng 11 giờ 20, những cụ ông cụ bà được choàng vòng hoa với màu sắc rực rỡ đã chỉnh tề đứng vào nghi đoàn để chuẩn bị dâng Thánh lễ. Đúng 11:30 một ca viên trong ca đoàn đọc lời dẫn lễ. Lời dẫn lễ vừa dứt, ba hồi chiêng trống ngân vang làm tăng sự trang trọng của nghi lễ. Ba hồi chiêng trống dứt, ca đoàn hát bài ca nhập lễ, nghi đoàn cùng với quý cha cung nghinh Thánh Giá tiến lên cung thánh. Đoàn đồng tế do cha chánh xứ Đào Xuân Thành chủ tế, cùng đồng tế có cha Nguyễn Sơn Miên, cha Trần Hữu Lân và thầy phó tế Nguyễn Đức Mậu phụ tế thánh lễ. Một bàn thờ tổ tiên được đặt ở vị trí trang trọng nơi cung thánh. Cha chủ tế đã cử hành nghi thức xông hương bàn thánh và bàn thờ Tổ Tiên một cách long trọng.

Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế nói: hôm nay giáo xứ chào đón 2 cha cố và quý cụ ông cụ bà đến với giáo xứ. Trong tâm tình tạ ơn, giáo xứ chúc mừng tuổi thọ quý cha, và quý cụ. Đây là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ để bày tỏ lòng biết ơn các bậc cao niên đã có công xây dựng cộng đoàn Đức tin Việt Nam nơi đây từ lúc phôi thai, nay trở thành giáo xứ khá đông đảo. Xin cho một tràng pháo tay để cùng chào đón quý cha và quý cụ (tiếng vỗ tay kéo dài khá lâu)

Thánh lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Lời Chúa theo Chúa Nhật VI Mùa Thường Niên. Tin mừng hôm nay Thánh Luca giới thiệu cho chúng ta về các mối phúc cho những ai đang tìm kiếm nước Trời và các mối họa mà Chúa Giêsu đã tỏ bày cho mỗi người: "Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Sidon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho các người là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các người. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ đói khát, vì các người sẽ được no đầy. Phúc cho các người là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các người sẽ được vui cười. Phúc cho các người, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và sỉ nhục các người, và loại trừ tên các người như kẻ bất lương. Ngày ấy, các người hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các người sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

"Nhưng khốn cho các người là kẻ giàu có, vì các người hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các người là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các người sẽ phải đói khát. Khốn cho các người là kẻ hiện đang vui cười, vì các người sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các người khi mọi người đều ca tụng các người, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả".

Cha chủ tế phụ trách giảng lễ: Đề cập đến bài Tin Mừng ngài nói: "Thường chúng ta nghe 8 mối phúc, nhưng hôm nay tin mừng theo Thánh Luca lại chỉ đề cập đến 4 mối phúc mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ và dân chúng cùng hiện diện với Ngài. Bên cạnh đó, Chúa lại đề cập đến 4 mối họa cho những ai chỉ biết nương tựa vào cuộc sống trần gian mà quên đi đường lối của Chúa."

Liên tưởng đến ngày lễ chúc thọ ngài nói: "Hôm nay trong niềm vui tạ ơn, giáo xứ chào đón 2 cha cố, quý cụ ông cụ bà tuổi từ 70 trở lên. Đây là tầng lớp nòng cốt tiên phong trong nhiều công tác xây dựng Cộng Đoàn Đức Tin Việt nam tại địa phương này kể từ lúc khởi đầu. Đây là lực lượng nòng cốt xông pha việc gói bánh chưng bánh tét hằng năm. Đây cũng là tầng lớp trụ cột xây dựng và duy trì truyền thống văn hoá Việt Nam nơi đây. Truyền thống mừng tuổi thọ của giáo xứ là để nhắc nhở các thế hệ trẻ về lòng biết ơn đối với các bậc già nua, đó cũng là việc để

thực thi đạo hiếu của người Việt Nam. Xin Chúa chúc lành cho quý cha và quý cụ trong tuổi già được nhiều ân phúc."

Sau bài giảng và lời nguyện giáo dân là nghi thức xức dầu chúc lành cho tất cả các vị cao niên được diễn ra một cách long trọng .

Nghi thức xức dầu kết thúc, Thánh Lễ được tiếp nối qua phần phụng vụ Thánh Thể. Sau Lời nguyện kết lễ, anh Nguyễn Kiên chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ đại diện giáo xứ đã có lời cảm ơn quý cha và quý vị cao niên một cách trân trọng với lời kết: "kính xin quý cụ tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và giáo xứ, nhất là giáo xứ đang bước vào giai đoạn thực hiện việc xây dựng cơ sở của giáo xứ".

Các em trường Việt Ngữ Đắc Lộ lại có bài chúc thọ các cha và các cụ với lời nhập đề khá cảm động: Tết đến Xuân sang- mai nở thắm vàng - Đoàn con nhỏ rộn ràng vui tuổi mới- Cũng không quên đôi lời thưa gửi- Đến quý Cha cùng quý lão cao niên..."

Thánh lễ được kết thúc với phép lành cuối lễ trọng thể được quý cha long trọng chúc lành.

Sau Thánh Lễ là phần tiệc mừng tại Hội trường, đông đảo các cụ ông cụ bà tham dự với những món ăn đơn giản nhưng đậm tình gia đình giáo xứ trong một buổi gặp gỡ thân hữu dành cho những cụ ông cụ bà. Buổi tiệc mừng với phần văn nghệ do Ca Đoàn Chiên Con, Trường Việt Ngữ Đắc Lộ phụ trách, đặc biệt có sự hiện diện của Đoàn Văn Nghệ Hương Việt đến giúp vui với những nhạc cụ mang tính dân tộc Việt, phần nhiều là đàn tranh. Phần văn nghệ khá phong phú đã giúp cho buổi tiệc tăng thêm phần vui nhộn mang tính hồn Việt. Buổi tiệc mừng kết thúc vào khoảng gần 3 giờ chiều, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn.

Nguyễn An Quý